

KIẾN XƯƠNG

Nâng cao chất lượng quản lý tài nguyên và môi trường

Xác định tài nguyên và môi trường là lĩnh vực quan trọng, là nền tảng để phát triển bền vững, những năm qua, huyện Kiến Xương đã chỉ đạo quyết liệt, đưa công tác quản lý tài nguyên và môi trường từng bước đi vào nền nếp.



Diện mạo xã Vũ Thăng (Kiến Xương).

Trường phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngô Thị Bích Liên cho biết: Trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường, đất đai được xem là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, nhiều năm qua, công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo từng năm, từng giai đoạn luôn được huyện quan tâm, triển khai theo đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2021, Kiến Xương đã hoàn thiện công tác thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 cấp xã, cấp huyện. Hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Hiện huyện đang tập trung hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được chú trọng; đã cấp gần 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất làm đất ở cho 173 hộ gia đình, cá nhân, diện tích gần 35.300m².

Đối với công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khi nhà nước thu hồi đất, Kiến Xương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Những nội dung, vướng mắc trong quá trình GPMB như xác định nguồn gốc sử dụng đất, công tác kiểm đếm, đo đạc, chính sách hỗ trợ của nhà nước... được giải đáp ngay tại cơ sở giúp người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, Kiến Xương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia, đồng thuận của nhân dân, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua GPMB trên địa bàn huyện. Nhờ đó, nhiều dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Ông Nguyễn Văn Niếc, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái chia sẻ: Công tác quản lý đất đai, môi trường luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng, nhất là công tác GPMB. Để người dân hiểu, sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng, cán bộ của xã, thôn nơi có dự án thường xuyên phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đến từng hộ còn vướng mắc để lắng nghe, vận động, tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ tài chính, "mưa dầm thấm lâu", ý thức chấp hành pháp luật của các hộ dân ngày càng được nâng lên. Nhờ đó, 100% hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là tại dự án đường ĐT.457 nhiều hộ đã tình nguyện hiến đất làm

đường. Tiêu biểu như gia đình đảng viên Nguyễn Ngọc Sơn, thôn Tả Phụ tự nguyện phá dỡ nhà cửa, các công trình và hiến 27m² đất ở.

Trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ngay từ đầu năm 2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã chủ động hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về BVMT, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường; giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường và đa dạng sinh học, an toàn sinh học. Thẩm định và xác nhận kế hoạch BVMT theo thẩm quyền, lồng ghép các nội dung BVMT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực môi trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra đột xuất và định kỳ việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp, đến nay công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Kiến Xương đã phát huy hiệu quả. Việc sử dụng tài nguyên, ý thức BVMT của doanh nghiệp, người dân được nâng lên. Trên địa bàn huyện không còn tình trạng tập kết rác thải bừa bãi, không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng cơ sở và công trình xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của khu dân cư tập trung chưa được đầu tư đồng bộ. Chính quyền một số xã còn buông lỏng công tác quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là vi phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp... Điều này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng trên địa bàn huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân về sử dụng tài nguyên và BVMT; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra về sinh môi trường, đất đai, khoáng sản..., kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm; đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và BVMT.

MINH NGUYỄN

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN THÁI THỤY

Hiệu quả từ các điểm giao dịch xã

Hàng năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thái Thụy thực hiện hơn 500 lượt phiên giao dịch tại các điểm giao dịch xã, thông qua đó tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Tại điểm giao dịch xã Thụy Sơn, chúng tôi có dịp dự phiên giao dịch cố định hàng tháng của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy. Mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn cùng nhiều hộ dân đã có mặt tại hội trường UBND xã để chuẩn bị thực hiện các giao dịch. Mọi người có mặt tại đây đều rất phấn khởi khi cán bộ ngân hàng về tận xã thực hiện các giao dịch, giúp người dân không phải tốn nhiều thời gian cho việc đi lại. Anh Nguyễn Trọng Thiệp, thôn Thượng Phúc chia sẻ: Năm ngoái, thông qua Hội Nông dân xã, gia đình tôi được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo. Có vốn, tôi đã đầu tư mua máy móc làm nghề may gia công tại nhà. Tôi rất vui mừng khi được vay vốn ưu đãi, chính sách mới để phổ biến lại cho hơn nữa các thủ tục vay vốn, trả gốc và lãi đến hạn đều được thực hiện ngay tại điểm giao dịch xã. Ngoài ra, khi đến điểm giao dịch xã, người dân còn được cán bộ ngân hàng tuyên truyền, hướng dẫn để nắm bắt nhanh những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước về tín dụng ưu đãi.

Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy đang thực hiện các hoạt động giao dịch tại 36 điểm giao dịch xã/36 xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong đó, hàng tháng tại mỗi điểm giao dịch xã đều tổ chức cố định một phiên giao dịch. Tại các điểm giao dịch xã, cán bộ ngân hàng phối hợp với các đoàn thể địa phương phổ biến, tuyên truyền và công khai các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ưu đãi, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng cao, đặc biệt là việc huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả khả quan. Ông Nguyễn Xuân



Người dân làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Thụy Sơn.

các đoàn thể nhận ủy thác. Theo ông Phí Minh Phúc, cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện: Để các hoạt động giao dịch đạt kết quả cao, trước mỗi phiên giao dịch cố định hàng tháng, cán bộ tín dụng có cuộc họp phổ biến cho các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt được những chính sách mới, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách mới để phổ biến lại cho các hộ có nhu cầu vay vốn hoặc đã vay vốn. Thông qua điểm giao dịch xã, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn, được hướng dẫn cách thức vay và cách sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhiều hộ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng có điều kiện bám địa bàn, bám dân; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể giải ngân kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích.

Nhờ tổ chức tốt các phiên giao dịch tại các điểm giao dịch xã, thời gian qua, công tác tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy đã phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng được nâng lên, tăng khả năng thu nợ, giảm nợ quá hạn; chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng cao, đặc biệt là việc huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả khả quan. Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Tính đến hết tháng 2, tổng số tiền huy động tiết kiệm từ các điểm giao dịch xã của đơn vị đạt gần 40 tỷ đồng, số tiền huy động qua các tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 25 tỷ đồng. Ngoài ra, nhờ phối hợp tốt với các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các chính sách tín dụng ưu đãi, quy định trong vay vốn, sử dụng vốn, trách nhiệm sử dụng và trả nợ vốn vay được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân. Đến nay chúng tôi đã thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt hơn 500 tỷ đồng với 13.230 hộ vay vốn, qua đó giúp nhiều hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới cho nhiều lao động nông thôn, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

TRẦN TUẤN

Với vị trí địa lý và thiên nhiên thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản, Hội Nông dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đã phát huy tốt thế mạnh của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái tham gia phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", tạo khí thế thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực.

HỘI NÔNG DÂN XÃ NAM THỊNH

Cùng hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh



Mô hình của nông dân Trần Quốc Phòng tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên.

Gia đình ông Trần Quốc Phòng, xã Nam Thịnh là một trong những hộ phát triển kinh tế giỏi của địa phương với một tàu khai thác ngao, xe lạnh, kho bảo quản tổng giá trị đầu tư gần 2 tỷ đồng. Ở ai biết được trước khi bắt tay vào nuôi ngao thương phẩm, ông Phòng gặp không ít khó khăn về kinh nghiệm, con giống, vốn đầu tư và từng thất bại không ít lần. Ông Trần Quốc Phòng cho biết: Thời điểm đầu mới nuôi ngao do vốn ít nên gia đình chỉ đầu tư 2ha, bản thân tôi lại ít kinh nghiệm nuôi nên năng suất không cao, hiệu quả kinh tế đem lại thấp. Sau đó, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ gia đình vay vốn tín chấp từ ngân hàng được 20 triệu đồng đầu tư mua ngao giống và làm chòi canh. Trước khi thả con giống, tôi học tập cách nuôi của những người đi trước, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân để hạn chế thấp nhất rủi ro, nên những vụ nuôi thả sau tôi thắng lớn. Đến nay, gia đình tôi đã mở rộng diện tích lên hơn 5ha nuôi ngao giống, ngao thương phẩm,

xuất bán đi các tỉnh, thành trong nước và cả nước ngoài. Sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi thu về gần 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Hướng ứng phong trào

"Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", anh Cao Văn Kiên mạnh dạn vay vốn tín chấp từ ngân hàng đầu tư 1,2 mẫu ao nuôi cá nước, cá song đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Anh Kiên chia sẻ: Với 1 ao cá giống, 1 ao cá thịt bình quân mỗi vụ tôi thu hơn 1.000 cá nước giống, 500 con cá song giống. Trước kia, mô hình của gia đình tôi nằm trên diện tích cấy lúa kém hiệu quả của địa phương, được Hội Nông dân

xã động viên tôi đã mạnh dạn thuê máy xúc về đào ao nuôi cá; được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nên trình độ, kinh nghiệm nuôi cá của tôi được nâng lên. Năm 2021, tôi xuất bán hơn 2,5 tấn cá thịt thu về hơn 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Thịnh cho biết: Để phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trở thành hoạt động sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực, hàng năm Hội Nông dân xã đã giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho các chi hội nông dân; đồng thời thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo phong trào một cách sát thực, hiệu quả nhất. Năm 2021, 100% hội viên đăng ký, qua bình xét đã có trên 90% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Thu nhập của nhiều hội viên được nâng lên từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm.

Để giúp hội viên về vốn, Hội Nông dân xã Nam Thịnh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng hơn 7,7 tỷ đồng cho 248 hộ vay; nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh hỗ trợ 12 hộ nuôi cá nước lợ vay 500 triệu đồng. Hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức từ 4 - 6 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chủ yếu tập trung lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nuôi ngao

thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông dân xã cũng giúp đỡ 15 gia đình hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm và xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà lưới; thành lập 2 tổ hợp tác tấn cá thịt thu về hơn 200 triệu đồng.

Nhờ thực hiện tốt phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" nên những năm qua Nam Thịnh không còn hội viên nông dân nghèo, tỷ lệ hội viên khá, giàu đạt hơn 70%; nhiều năm liền Hội Nông dân xã được nhận bằng khen, giấy khen của Hội Nông dân tỉnh, huyện

trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Ông Nguyễn Quang Tạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Thịnh cho biết thêm: Năm 2022, Hội Nông dân xã xác định việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, Hội sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ hội viên tham gia tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất và phối hợp với các doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

TIẾN ĐẠT



Nông dân Cao Văn Kiên (người bên trái) quảng bá sản phẩm lên mạng xã hội.